



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส่วนเลขานุการ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๘ ๐๓๔๒ ต่อ ๓๒๐๑-๕
ที่ กพก ๐๑๐๐ (พท.๕๘)/ ว ๑ ๙ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เรียน รองเลขาธิการ / ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร / ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร /
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ / ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ /
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย / ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๑ /
ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๒ / ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๓ /
ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๔ / หัวหน้าสำนักงานสาขา

ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ดำรงตำแหน่ง
มาครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้มีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒
มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร

คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเห็นชอบกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในเวลาทำการ (๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มาเพื่อทราบและดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสมัครทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
www.frdfund.org พร้อมนี้ให้สำนักงานสาขาจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิทุกวันและตรวจสอบเอกสาร
การรับสมัครให้ถูกต้องตามประกาศ และให้รายงานผลการรับสมัครพร้อมใบสมัคร เอกสารประกอบการรับสมัคร (ถ้ามี)
เป็นรายวัน ส่งให้ส่วนเลขานุการ สำนักบริหาร ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๕๘ ๐๒๕๗ , ๐ ๒๑๕๘ ๐๓๑๘ หรือ
e-mail : jpumaree@gmail.com , sunisa_berry@hotmail.co.th สำหรับเอกสารต้นฉบับให้รับดำเนินการจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่มีผู้มาสมัครหรือวันถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร